

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

COCOCO - ราคาสูง อาจไม่ใช่ราคาแพง

ที่มา ในลี้จั่วหัว...

หรือจำได้ว่า ราคาหุ้น ไม่มีคำว่าแพงเกินไปที่จะซื้อ หรือ ถูกเกินไปที่จะขาย บางครั้งราคาหุ้นที่สูง จังหวะนั้น อาจจะมีอะไรบางอย่างในเชิงปัจจัยทางเทคนิค ให้เราเห็นแนวโน้ม หรือ คาดการณ์ทิศทางของราคาในอนาคตได้... ซึ่งก็อย่างที่เคยกล่าว อาจจะได้ก่อนปัจจัยทางพื้นฐาน จะออกมาให้เห็นเสียด้วยซ้ำ แต่เอาละละครับ ของอย่างนี้ บางจังหวะ ก็อาจจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของแต่ละคน ที่จะใช้ในการเข้าแคว่กับหุ้นนั้นๆ... ครั้นเมื่อเมฆจะเอ่ยมากไป จะเป็นการสอนสังฆราช ให้สวดมนต์ เสียมากกว่าก็ได้ เชื่อได้เลยว่ายุคนี้สมัยนี้ นักลงทุนในตลาดหุ้น ส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถกันอยู่แล้ว เรื่องที่คอลัมน์ บาดตาเซียน กล่าวมา หรือ แนะนำกันมา ก็แค่หวังแชร์มุมมองกันมากกว่านะครับ ไม่ได้หวัง จะให้แต่ละท่านเอาเป็นแบบฉบับส่วนตัวหรือลอกเลียนแบบแต่อย่างใด... เพราะในตลาดหุ้น ไม่มีใครผิด และ ไม่มีใครถูกเสมอไป หุ้นขึ้นมีลง ตลาดมีแกว่งๆ ก็อาจจะพาให้จิตใจนักลงทุนแกว่งๆ ตามได้ในบางเวลา... อาการลังเล จนเกิดผิดหรือถูก ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ... ไหนๆ ก็เอ่ยถึง ตลาด แล้ว ว่ากันอีกซักหน่อยก็น่าจะดี โดยวันวาน ก็ยังคงไหลลงต่ำๆ อย่างต่อเนื่อง อาการนี้ เริ่มจะหวั่นๆ ว่า อาจจะแข็งแรงกระแทก หรือแรงทุบ ให้ตกใจ ไม่วันใดก็วันหนึ่งได้เหมือนกันนะเนี่ย... ตราบเท่าที่ตอนนี้ ยังแกว่งตัวต่ำกว่า 1380 อยู่ นั่น ก็ถือว่า อยู่ใกล้ๆ ระดับ 1350 อยู่แล้วด้วย หากลงมาทดสอบระดับ 1350 จริงๆ แล้วต่อไปขึ้นได้ในช่วงวันแรกๆ ต้องระวังให้มากๆ นะ วันต่อจากนั้น ถ้าผลออก ก็อาจเจอวันอย่างที่เราก็ได้ ทุบแรง ทุบเร็ว หลุด 1350 สบาย

ดูตามเกม...

หลักๆ แล้ว น่าจะมองดูเป็นเกม รอจังหวะเปิดเกมตามน้ำ จะดีกว่า จะได้ออขายได้ไม่นาน แต่ถ้าหากจะรอรับในการอ่อนตัว (ถ้าวันนี้ไม่ขึ้น) ก็อย่าให้อ่อนตัวมากเกินไปจนเสียสัญญาณดีล่ะ

แนวรับ : ...10.9-10.6 เน้นไม่ต่ำกว่า 10.5 ไว้อุ่นใจกว่า

เป้าหมาย : ...13.5-14.0 ว่ากันตามรูปแบบราคา กันไปก่อน

Price Chart...(COCOCO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น COCOCO... จริงๆ ถ้ายิ่งขึ้น 11.0 ได้อยู่ หรือเห็นผ่าน 11.1 หรือ 11.2 ไปได้ ก็ยังน่าจะตามน้ำ กันได้อยู่ นะ หรือ ถ้าจะเปิดมาแล้วไม่ขึ้น 11.0 ถ้าจะมีการอ่อนตัว ก็ต้องเห็นว่า ไม่ควรต่ำกว่า 11.50 ไว้ก่อน เพราะการต่ำกว่านี้ แม้ว่ามองยาวๆ แล้ว ยังไม่เสีย ในเชิงโครงสร้างมากนัก แต่ก็อาจจะแกว่งตัวออกข้าง หรือ ใช้เวลาปรับฐาน นานเกินไป หรือนานเกินจังหวะ ในการเก็งกำไรก็ได้ เรียกว่า เสียโอกาสทางการเงินไป เปล่าๆ นั่นเอง (มุมมองนักเก็งกำไรนะ)...เป้าหมายที่หวังได้ ตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตาม Price Pattern ระยะสั้นเท่านั้นนะ หากจะหวังยาวกว่านั้น ก็ได้อยู่แหละ แต่รูปแบบของ MA. ต้องไม่เสียภาพสัญญาณดีด้วยนะ